

23/5/2017

Kính gửi cộng đồng trường Boston Latin Academy:

Như quý vị đã biết, Giám đốc trường Boston Latin Academy - Troy Henninger xin thôi giữ chức vụ. Sau nhiều năm làm việc, xây dựng cộng đồng dưới vai trò lãnh đạo và dẫn dắt toàn bộ đội ngũ giảng dạy BLA, Giám đốc Henninger cho biết sau khi suy nghĩ kỹ ông quyết định từ chức vì lý do cá nhân.

Troy mô tả hành động này như bước tạm nghỉ trong sự nghiệp xuất sắc của mình, chứ không phải nghỉ hưu. Ông viết trong bức thư từ chức "Vì vậy, tôi đang tạm dừng hai mươi tám năm đầy thử thách về vang trong nền giáo dục công, để dành thời gian suy ngẫm về sự nghiệp, viết một, hai đoạn văn kinh nghiệm bản thân, tư vấn khi có thời gian, và tất nhiên nghiên cứu những quan điểm sáng tạo về nền giáo dục, theo đuổi hạnh phúc và xã hội dân sự. Tôi giữ lại khoảnh khắc những năm đầu tiên, không sợ hãi và không hối tiếc về tương lai".

Cả trước và sau khi gửi lá thư này, tôi có nhiều cuộc trò chuyện với Troy. Sau khi suy nghĩ, ông đã bày tỏ suy xét kỹ lưỡng, ông sẵn sàng trở lại làm Giám đốc Học viện Boston Latin, bắt đầu từ năm học 2018-2019. Ông đề nghị sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch trong tương lai vào tháng 12, sau khi có thời gian suy nghĩ cẩn thận, đi du lịch và theo đuổi đam mê.

Mặc dù đây rõ ràng là một tình huống bất thường, tôi hiểu tầm quan trọng của ông khi dẫn dắt trường Boston Latin Academy, và lòng kính trọng từ đội ngũ giảng dạy và cộng đồng trường học dành cho ông, nên tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng đề nghị này. Ngoài ra, Troy đưa ra hàng ngũ lãnh đạo cho phép chúng tôi khả năng xem xét một phương án khác theo hoàn cảnh thực tế.

Vì vậy, tôi vui mừng thông báo bổ nhiệm Chimdi Uchendu, phó giám đốc hiện tại của trường Boston Latin Academy, trở thành quyền hiệu trưởng học viện. Troy vui lòng nhận lời đề nghị làm việc bán thời gian trong năm học tới để hỗ trợ Chimdi trong vai trò mới của mình.

Chimdi sống ở Roxbury, nguyên quán Boston, chịu ảnh hưởng của Trường Công lập Boston, và cũng là một cựu học sinh Trường Boston Latin. Ông có bằng Cử nhân toán và Thạc sỹ giáo dục Đại học Massachusetts Boston. Một nhà giáo dục kỳ cựu 10 năm tại BPS, ông bắt đầu sự nghiệp từ giáo viên dạy toán năm 2006, đầu tiên tại Học viện Public Service và sau đó là Học viện Tech Boston.

Năm 2012, Chimdi đảm nhận vai trò lãnh đạo ở học khu – vị trí giám đốc chương trình toán cao cấp. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm giám đốc toán Boston Latin Academy trong hai năm trước khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc vào tháng 9/2015, tại đây ông đã làm việc cùng Giám đốc Henninger cải thiện học viện như chúng ta đã thấy.

Hãy cùng tôi chào đón Chimdi trong vai trò mới, và cảm ơn Troy đã lãnh đạo tận tâm trường Boston Latin Academy. Dưới sự quản lý, tăng cường tập trung giảng dạy trong các kỳ thi của ông đã khôi phục sự vẻ vang và tiếp tục con đường học tập xuất sắc. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã hoàn thành sứ mệnh nuôi dưỡng, kết nối cá nhân mạnh mẽ với học sinh, nhân viên và gia đình.

Tháng 12 năm 2017, chúng ta sẽ rõ ràng định hướng tương lai lãnh đạo trường Boston Latin Academy. Tại thời điểm đó, nếu cần thiết chúng tôi sẽ triệu tập Ủy ban kiểm tra hiệu trưởng chịu trách nhiệm đề xuất những người trong danh sách cuối cùng cho vị trí hiệu trưởng lâu dài của nhà trường, tuân thủ quá trình chi tiết trong Thông tư quản lý Quá trình kiểm tra hiệu trưởng. Tất nhiên, công việc đó sẽ được thực hiện cùng Cộng đồng trường Boston Latin Academy, và tôi sẽ làm việc tích cực giúp cộng đồng BLA đẩy nhanh quá trình này.

Hãy tin tưởng cộng đồng Boston Latin Academy được học khu hỗ trợ đầy đủ, khi tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực bảo đảm sự nghiệp giáo dục thành công cho tất cả học sinh.

Trân trọng,



Tommy Chang, Ed.D.
Quản lý